

Số: /KH-UBND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(Trình HĐND huyện khóa XXII - kỳ họp thứ Mười)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND huyện Yên Thế xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Năm 2023, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao và HĐND huyện thông qua, bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.125 tỷ đồng, bằng 109,23% so với năm 2022, trong đó: Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.107 tỷ đồng bằng 104,96% so với năm 2022; công nghiệp xây dựng đạt 2.390 tỷ đồng bằng 115,57% so với năm 2022; thương mại dịch vụ đạt 1.628 tỷ đồng bằng 108,89% so với năm 2022. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,23%, trong đó: Nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,96%, công nghiệp xây dựng tăng 15,57%, thương mại dịch vụ tăng 8,89%. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, ước thực hiện năm 2023: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 43,61%; công nghiệp xây dựng chiếm 33,54%; thương mại dịch vụ chiếm 22,85%; thực hiện hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được HĐND huyện giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; tiếp tục duy trì vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn VietGap; sản phẩm gà đồi tiếp tục được tiêu thụ rộng rãi trong hệ thống siêu thị; các sản phẩm chế biến từ sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện được giới thiệu, tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử; tiếp tục duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật quy mô cấp huyện đối với bệnh Cúm gia cầm, Niu-cát-xon; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được đẩy mạnh và đa dạng sản phẩm (có 12 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên, đợt 1 đã có 05 sản phẩm; đợt 2 có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

đến nay đã thẩm tra xong 02 xã Đông Sơn, xã Tân Sỏi; thẩm định và công nhận 06 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 150% KH¹; số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 15,06 tiêu chí/xã.

Quy hoạch, thành lập mới CCN Tân Sỏi (*quy mô 20 ha*) và CCN Đông Sơn (*quy mô 25ha*) đã được UBND tỉnh phê duyệt⁽²⁾. Một số dự án khu đô thị, khu dân cư được triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng KT-XH thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của huyện. Quan tâm thu hút đầu tư³; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện năm 2023 là 2.249,26 tỷ đồng, đạt 149,95% kế hoạch và bằng 110,33% so với năm 2022. Công tác thu ngân sách được tập trung thực hiện hiệu quả, thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện cả năm 277.268 triệu đồng, đạt 116,63% dự toán tỉnh giao và 109,02% dự toán HĐND huyện quyết định và bằng 102,09% so với số thu cùng kỳ năm 2022. Không tính tiền sử dụng đất ước thực hiện 147.268 triệu đồng, đạt 125,09% dự toán tỉnh giao và 118,46% dự toán HĐND huyện quyết định. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường, quan tâm tập trung chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có điểm rác thải tồn lưu trên địa bàn. Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt tỷ lệ 91,7%, tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 91,6%. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án lớn và giải ngân theo kế hoạch vốn đầu tư công và chương trình MTQG được phân bổ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện mục tiêu chương trình phục hồi phát triển kinh tế; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. Mạng lưới các trường học được bố trí hợp lý, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp theo hướng kiên cố, hiện đại và từng bước chuẩn hoá, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại các nhà trường. Tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện (bao gồm cả các trường THPT) có 59/59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 100%; số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 16 trường tăng 04 trường so với năm học trước; Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp 767/790 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 97,1%; tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi,

¹ Thôn An Châu, thôn Hồng Lĩnh, thôn Tân An xã An Thượng; thôn Đề Thám xã Đông Tâm; bản Nam Cầu xã Xuân Lương, bản Làng Ba, xã Hồng Kỳ;

² CCN Tân Sỏi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 05/10/2022; CCN Đông Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 20/10/2022. Từ đầu năm 2023 đến nay có 02 dự án được chấp thuận đầu tư, gồm: Dự án CCN Đông Sơn do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh, tổng vốn đầu tư 257 tỷ đồng; dự án “CCN Tân Sỏi” của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, tổng vốn đầu tư 241,517 tỷ đồng.

³ Trong năm được UBND tỉnh chấp thuận 03 dự án với tổng mức đầu tư 555,107 tỷ đồng, gồm: Dự án CCN Đông Sơn do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh, vốn đầu tư 257 tỷ đồng; dự án “CCN Tân Sỏi” của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, tổng vốn đầu tư 241,517 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ của Công ty TNHH gỗ Tuệ Lâm, tổng vốn đầu tư 56,590 tỷ đồng; lũy kế toàn huyện đã thu hút được 55 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.783,39 tỷ đồng.

PCGD tiểu học và PCGD THCS mức độ 3 đối với 19/19 xã, thị trấn. Công tác khám và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt (*tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,83%*); tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 99,37%; các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao được khôi phục hoàn toàn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; lĩnh vực du lịch thu hút được đông đảo khách tham quan (*nổi bật là điểm du lịch cộng đồng bản Ven*). Công tác cải cách, kiểm soát TTHC, hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã tiếp tục có chuyển biến. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được tập chỉ đạo, trong đó tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư phức tạp, kéo dài. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật; tổ chức thành công kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2023. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; hoàn thành 100% cấp căn cước công dân; đang trong tốp đầu toàn tỉnh về kết quả định danh điện tử...

B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Yên Thế cũng có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, những thành quả đã đạt được trong những năm qua đã tạo thế và lực đưa Yên Thế trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt khi 2 CCN (Đông Sơn và Tân Sỏi) đã được quy hoạch và phê duyệt; du lịch cộng đồng thu hút nhiều khách thăm quan. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, trên địa bàn huyện được thụ hưởng một số chính sách của Trung ương và của Tỉnh về đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi... đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân...

Yên Thế có tiềm năng về tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, có nguồn lao động dồi dào, là huyện trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh, thế mạnh đất đai, đồi rừng, ngành chăn nuôi phát triển, đặc biệt là chăn nuôi gà đồi, dê... Huyện được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh tạo điều kiện chăn nuôi phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản xuất. Huyện có nhiều khu vực có quỹ đất và hạ tầng thuận lợi để lựa chọn thu hút dự án đầu tư và có thể phát triển đô thị một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo khả năng kết nối tổng thể. Đường nối từ quốc lộ (QL) 37 - QL 17 - Võ Nhai (Thái Nguyên) là tuyến đường kết nối Bắc Giang với Thái Nguyên, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ khắc phục "vùng lõm" về giao thông, mở ra không gian mới, thúc đẩy phát triển KT-XH cho địa phương. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quyết liệt, kiên định mục tiêu, mạnh dạn đổi mới tư duy trong lãnh, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, địa phương quyết tâm cao, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện;

niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc... là những thuận lợi để huyện có điều kiện phát triển KT-XH trong năm 2024 và những năm tiếp theo theo hướng toàn diện và bền vững.

2. Khó khăn, thách thức

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là huyện miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ bé, thu ngân sách thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của cấp trên; kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ. Tốc độ triển khai các dự án phát triển khu dân cư, đô thị mới và các cụm công nghiệp, du lịch tạo động lực phát triển đô thị còn chậm.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn. Số xã, thôn ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn phần nào ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư được hỗ trợ từ cấp trên và ảnh hưởng đến tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn; số xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên ảnh hưởng đến tỷ lệ điều tiết ngân sách. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành nhất là cấp cơ sở còn nhiều hạn chế; kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính còn một số hạn chế... là trở ngại lớn đối với sự phát triển của địa phương.

Dự báo tình hình tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định; xung đột tại một số khu vực diễn biến phức tạp, kéo dài; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; rủi ro về tài chính, tiền tệ, bất động sản, thách thức về an ninh năng lượng, lương thực gia tăng. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi; sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động lớn từ thị trường bên ngoài... Trong khi đó, một số tồn tại, hạn chế trong nội tại nền kinh tế chậm được khắc phục; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sức ép từ hạ tầng xã hội, các vấn đề môi trường, an ninh trật tự ngày càng lớn; các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, vừa phải kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, mới phát sinh... sẽ là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tạo đà vững chắc để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu các ngành sản xuất. Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường hợp tác với các địa phương trong tỉnh nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; xây dựng chiến lược vì con người, cho con người, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

2. Yêu cầu

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện của năm trước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm sau và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

Triển khai thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, toàn diện của cấp uỷ, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và người dân. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Phát triển KT-XH gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh kết hợp với công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và TTATXH.

III. NỘI DUNG

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, đưa huyện Yên Thế phát triển toàn diện, vững chắc. Quan tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất 9,5%, bảo đảm mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng, giao nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, đặc biệt là những nhiệm vụ, dự án ảnh hưởng lớn đến quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT, CNC, quy trình sản xuất an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và định hướng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường lớp học; đồng thời mở rộng không gian đô thị. Quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung thu ngân sách, đầu giá quyền sử dụng đất; xử lý nợ đọng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyên đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

cấp xã theo lộ trình, kế hoạch và phương án; tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội quốc phòng quân sự địa phương. Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (*giá so sánh năm 2010*) là 9,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp-thủy sản 2,8%; công nghiệp-xây dựng 18,1%; dịch vụ-thương mại 9,5%.

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm nghiệp-thủy sản 41,0%; công nghiệp-xây dựng 36,1%; dịch vụ 22,9%.

- Giá trị sản xuất (*giá so sánh năm 2010*) là 7.800 tỷ đồng, trong đó: Nông, lâm nghiệp-thủy sản 3.195 tỷ đồng; công nghiệp-xây dựng 2.823 tỷ đồng; dịch vụ 1.782 tỷ đồng.

(2) Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 11.100 ha; tổng sản lượng cây có hạt: 38.500 tấn. Tổng đàn gia súc lớn (*trâu, bò, ngựa*) 10.000 con; tổng đàn lợn 80.000 con; tổng đàn gia cầm 4-4,2 triệu con (*trong đó đàn gà 3,8-4 triệu con*); sản lượng thịt hơi các loại 38.000 tấn; tổng đàn dê 9.500 con.

(3) Giữ vững độ che phủ của rừng >40%.

(4) Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 95 triệu đồng.

(5) Thu ngân sách trên địa bàn 247 tỷ đồng (*trong đó thu tiền SDD 110 tỷ đồng*).

(6) Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.350 tỷ đồng. Trong đó: Tổng vốn huy động đầu tư XDCB trên địa bàn (*vốn nhà nước quản lý và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn*) là 696 tỷ đồng.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,59%.

(8) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%;

(9) Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 100%.

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%, trong đó 25% lao động qua đào tạo nghề; tổng số lao động được giải quyết việc làm mới 2.000 người.

(11) Tỷ lệ thôn, bản, TDP phổ đạt tiêu chuẩn văn hoá 75%; hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá 86%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 85%; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 100%.

(12) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (*thể nhẹ*) < 10%.

(13) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,08%.

(14) Tỷ lệ hộ dân thành thị được cung cấp nước sạch đạt >98%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt >99%.

(15) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom 92,1%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom được xử lý 92,1%.

(16) Xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 04 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, công tác tổ chức thực hiện, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã và trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục những hạn chế trong quá trình chỉ đạo điều hành; xây dựng, giao nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, đặc biệt là những nhiệm vụ, dự án ảnh hưởng lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 26/6/2021 của BTV Huyện ủy⁴; Thông báo kết luận số 169/TB-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực tế các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Thế.

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đã được phê duyệt và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các cơ quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bám sát, cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận để triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ, vấn đề quan trọng cần tập trung chỉ đạo, giải quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án thuộc ngành, lĩnh vực, tập trung vào giải quyết ngay những vấn đề cấp thiết trước mắt và cả những vấn đề lâu dài, triển khai có hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường, phát triển kinh tế số... Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, thực hiện đánh giá việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách và công tác triển khai thực hiện.

3.2. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh

3.2.1. Công tác quy hoạch

Huy động, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt; nâng cao nhận thức và tư duy trong công tác quy hoạch. Chuyển dần từng bước từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, nâng dần tỷ lệ đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đầu tư, thu hút doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án khu

⁴ Về Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 229-TB/TU ngày 12/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy;

dân cư, khu đô thị mới tại các xã, thị trấn. Kịp thời rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch liên quan và phương án phát triển huyện. Triển khai các đề án, dự án, chương trình thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, phù hợp với quy hoạch đã được duyệt và phương án phát triển huyện.

3.2.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 229/UBND-KTN ngày 05/04/2022 của UBND tỉnh⁵; Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Huyện ủy Yên Thế⁶ và Đề án phát triển nông, lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện. Tập trung phát triển “*kinh tế xanh*”, lấy phát triển nông nghiệp hàng hóa, đa dạng, sạch, an toàn hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ là trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gắn với phát triển bền vững một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa địa phương có thế mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ sản xuất, nhất là chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025 của tỉnh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo và tạo điều kiện phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng chuỗi liên kết gắn sản xuất với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm OCOP của huyện; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai kế hoạch gieo trồng; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm vải thiều, nhãn, phát triển rau màu hàng hóa; mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng và phát triển vùng sản xuất các cây dược liệu. Tiếp tục chỉ đạo tái đàn lợn an toàn và phát triển đàn gia súc lớn; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi; phát hiện và khống chế dịch bệnh tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP.

Tập trung huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện các công trình, dự án theo từng tiêu chí về xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí NTM đã đạt’ hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM và các thôn đạt chuẩn thôn NTM năm 2024. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng các cách làm hay, các mô hình, kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Chủ động thực hiện các biện pháp PCTT - TKCN. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép

⁵ Về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh;

⁶ Về Phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, gắn với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện.

đất ven sông gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng, chú trọng phát triển trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa sang rừng trồng gỗ lớn, gắn với quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng.

3.2.3. Sản xuất Công nghiệp - TTCN, xây dựng, thương mại - dịch vụ, thị trường

Tập trung cao chỉ đạo các ngành có liên quan, UBND xã Đông Sơn, Tân Sỏi, tạo điều kiện thuận lợi giúp các chủ đầu tư xây dựng 02 cụm công nghiệp (CCN Đông Sơn, CCN Tân Sỏi) theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; bên cạnh duy trì, phát triển lĩnh vực TTCN, làng nghề; thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị. Quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất, kinh doanh, bố trí nguồn vốn cho việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng một số cụm, điểm công nghiệp có lợi thế để thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nhất là các lĩnh vực chế biến (gỗ, chè, gà đồi, rau quả, thức ăn chăn nuôi...), phát triển công nghiệp cơ khí, điện tử, may mặc, mộc dân dụng, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở vùng nông thôn. Tăng cường công tác kiểm tra các dự án, chấn chỉnh các sai phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến công, hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp hình thành mới và mở rộng ngành nghề, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động. Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở tiềm năng nguyên liệu sẵn có của vùng, từng xã, thị trấn...; phát triển mô hình "mỗi xã một sản phẩm" kết hợp với phát triển nghề mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, khu dân cư trên địa bàn huyện; phối hợp thực hiện các công trình, dự án do Sở, ngành triển khai trên địa bàn⁽⁷⁾. Thực hiện các dự án khu, điểm dân cư⁽⁸⁾ đảm bảo tiến độ. Chuyển đổi mô hình quản lý chợ; thu hút các nguồn lực đầu tư tại các xã Xuân Lương, thị trấn Phồn Xương; cải tạo, nâng cấp chợ thị trấn Bồ Hạ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, bến xe. Đẩy mạnh giao thương với các huyện, tỉnh lân cận; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm của địa phương, nhất là đối với các sản phẩm gà đồi, chè, cây ăn quả đến với thị trường Hà Nội, các thành phố lớn và hướng tới xuất khẩu. Khuyến khích phát triển và tăng cường quản lý dịch vụ thương mại điện tử trên địa bàn. Phối hợp triển khai thực hiện các dự bến, bãi tại các khu vực đã được quy hoạch.

Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng, trình độ phát triển phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường, nhu cầu của xã hội. Tăng

⁷ Như: Dự án Đường nối QL.37-QL.17 - Võ Nhại; Cải tạo, nâng cấp ĐT 292 (đoạn từ cầu Bồ Hạ đến thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện; Xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Lạng Giang, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1); cầu Đông Sơn; Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND; Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã theo Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 21/6/2021) (Đầu tư xây dựng 02 trụ sở Công an xã gồm các xã Đông Sơn và thị trấn Bồ Hạ)...

⁸ Điểm dân cư thôn Tân An xã An Thượng; Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến; Điểm dân cư bản Đồn xã Canh Nậu;

cường tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, khả năng thích ứng; hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “*Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024*” của tỉnh trên địa bàn huyện. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực. Tăng cường xử lý, ngăn chặn các vi phạm về sở hữu trí tuệ, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt “*Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc*”; quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ quyền sở hữu tập thể hiệu quả. Tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của huyện ra thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra thị trường trên địa bàn.

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp huy động vốn và hoạt động cho vay; nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng và hạn chế tín dụng đen, tập trung cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin.

3.3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế

Nâng cao nhận thức, tư duy trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, Chương trình xúc tiến đầu tư.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế với phương châm “*Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả*”. Nâng cao nhận thức, tư duy trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Chủ động làm tốt công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả; thực hiện nhất quán chủ trương “*đồng hành cùng doanh nghiệp*”. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DDCI trên địa bàn huyện, tăng một bậc so với năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch về chính sách, quy định, thủ tục đầu tư và nhất quán trong thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các dự án mới vào đầu tư. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều hình thức; quan tâm hỗ trợ, khuyến khích chuyên đổi số trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò của Hội doanh nghiệp huyện. Hỗ trợ xây dựng một số mô hình HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao; HTX thành lập mới sau 01 năm hoạt động hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tạo “*sân chơi*” bình đẳng cho các doanh nghiệp. Phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các vi

phạm trong công tác đầu tư; kiến nghị xử lý đối với những nhà đầu tư cố tình không thực hiện theo quy hoạch, xử lý thu hồi các dự án không triển khai. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, tránh chồng chéo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Tăng cường các biện pháp quản lý ngân sách; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị

Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành. Quản lý, khai thác chặt chẽ các nguồn thu, tập trung thu hồi nợ thuế và chống thất thu thuế, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai kế hoạch thu thuế phương tiện vận tải, kinh doanh nhà trọ, bán bóc gỗ và thuế xây dựng cơ bản trong khu dân cư. Thực hiện quyết liệt các biện pháp để thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 do UBND tỉnh và HĐND huyện giao, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 và dự toán ngân sách thời kỳ ổn định 2022-2025. Điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả; trong phạm vi dự toán giao, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; phù hợp với tiến độ thu ngân sách; dành nguồn lực cho những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đã ban hành; đảm bảo an ninh - quốc phòng và cân đối ngân sách địa phương. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư xã hội. Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường quản lý chặt chẽ trên tất cả các khâu của đầu tư xây dựng; chú trọng công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư theo quy hoạch, các dự án trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án quy hoạch và phát triển giao thông đường bộ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình MTQG; thực hiện thanh quyết toán công trình hoàn thành, giảm nợ đọng XDChB. Làm tốt công tác thẩm định dự án; thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng trên địa bàn. Có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn hoàn thành Quy hoạch chi tiết và từng bước thực hiện các dự án.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện; xử lý các trường hợp chậm tiến độ do chủ quan của nhà đầu tư. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xây dựng. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Triển khai chỉnh trang, kiến thiết mỹ quan đô thị hai thị trấn và trung tâm các xã.

3.5. Quản lý hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường

Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để

xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường GPMB; tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc phát sinh khi thực hiện GPMB. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đầu tư theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực đất đai. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho Nhân dân.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 06/2020/ND-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác đấu giá QSD đất; giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường.

3.6. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân

3.6.1. Công tác giáo dục - đào tạo

Triển khai thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Coi trọng việc dạy học ngoại ngữ, tin học; xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở các cấp học; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, áp dụng các phương pháp dạy học mới, hiện đại gắn với ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Chú trọng văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện thể chất tại các trường. Tập trung triển khai Chương trình “*Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030*”.

Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động trường trọng điểm chất lượng gắn với nâng cao chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; tổ chức phân luồng học sinh tốt nghiệp THPT, THPT vào học nghề gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Triển khai đúng lộ trình về thực hiện đổi mới chương trình GDPT; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; ưu tiên những người có trình độ đào tạo trên chuẩn, không tuyển cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo.

3.6.2. Công tác y tế, dân số - KHHGD

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 20/10/2021 của BTV Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư nhân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sẵn sàng các tình huống diễn biến phát sinh; thực hiện hiệu quả chương trình BHYT toàn dân; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai “*Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế*” năm 2024. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh ATTP. Thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD, từng bước nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3⁺. Tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo kế hoạch.

3.6.3. Công tác văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về “*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”. Quan tâm hơn nữa bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, văn hoá dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đẩy mạnh công tác kiểm kê, nghiên cứu, phục dựng và quảng bá di sản, gắn các nội dung phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đời sống văn hoá cơ sở, văn hoá công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ. Quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo đảm đồng bộ và đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Yên Thế năm 2024, phát triển Khu du lịch sinh thái, tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà; phát triển du lịch cộng đồng (bản Ven, đập dâng Ba Mẫu). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá và các dịch vụ văn hoá; quản lý tốt các lễ hội và các di tích lịch sử đã được xếp hạng. Đẩy mạnh phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”; nâng cao chất lượng thôn, bản, phố văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ đạo thực hiện tốt quy ước, hương ước trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; hàng năm bố trí ít nhất 2% tổng chi ngân sách thường xuyên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh cơ sở.

3.6.4. Thực hiện chính sách xã hội, việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động, chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo nghề, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động. Tổ chức thông tin kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 xuống còn 1,93%; phấn đấu đến cuối năm 2024 toàn huyện không có hộ nghèo, cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng phát sinh mới. Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện; phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN... trên địa bàn.

3.7. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính

3.7.1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

Đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp đảm bảo hoạt động, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, UBND các xã, thị trấn, trong đó, tập trung xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện TTHC; tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục rà soát, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính của cấp huyện, xã. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện thực chất, hiệu quả nhằm loại bỏ rào cản để gần gũi hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2023-2025. Rà soát, điều

chính chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; người hoạt động không chuyên xã và thôn (bản) theo đề án của tỉnh; triển khai có hiệu quả việc tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác và đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức.

Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời tuyên dương cá nhân làm tốt, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phê bình cá nhân vi phạm theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao tính sáng tạo, chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định các cơ chế, chính sách, tạo sự chuyển biến, đột phá trên các lĩnh vực. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

3.7.2. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tư pháp

Tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024; nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, phòng chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra, Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc phức tạp còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật; đề cao ý thức chấp hành pháp luật và thượng tôn pháp luật. Rà soát, xác định những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi kịp thời; chủ động nắm bắt, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác phổ biến GDPL, theo dõi thi hành pháp luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1265-KH/BCSD ngày 24/5/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ.

3.7.3. Tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN. Xây dựng lực lượng công an, quân sự địa phương vững mạnh, đủ sức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN toàn dân; chỉ đạo các xã,

thị trấn tổ chức sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2024; công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT giai đoạn 2020-2025” và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các biện pháp bảo đảm ANTT không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn; chỉ đạo nắm chắc, bám sát tình hình không để bị động trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, tập trung hoàn thành việc cấp mã định danh cho Nhân dân. Bảo đảm ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn.

3.8. Tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh; tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện

Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp đề đề xuất với các sở, ngành tỉnh trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Thực hiện phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chính sách, pháp luật; đồng thời kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định để thực hiện giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt các quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong các hoạt động tự quản cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận trong xã hội cùng quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương. Trong đó cần xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm, nội dung phải bám sát vào Kế hoạch và các văn bản tổ chức triển khai của tỉnh, huyện để tổ chức thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

3. Đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo, đài tổ chức giám sát, tuyên truyền vận động Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở tiến độ kết quả thực hiện 6 tháng; dự kiến kết quả năm 2024 để tham mưu đề nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Đại biểu dự Hội nghị;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
01	Tốc độ tăng trưởng GTSX (Giá so sánh năm 2010)	%	9,5
02	Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp:		
	Tổng DT gieo trồng cây hàng năm	Ha	11.100
	Tổng sản lượng lương thực	Tấn	38.500
	Tổng đàn gia súc lớn (trâu, bò, ngựa)	Con	10.000
	Tổng đàn lợn	con	80.000
	Tổng đàn gia cầm	Tr. con	4,2
	Tổng đàn dê	con	9.500
03	Giữ vững độ che phủ của rừng	%	>40
04	GTSX bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp	Triệu đồng	95
05	Thu ngân sách trên địa bàn (cả thu tiền sử dụng đất) <i>Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 110 tỷ đồng</i>	Tỷ đồng	247
06	Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội	Tỷ đồng	1.350
	Trong đó: Tổng vốn huy động đầu tư XDCB trên địa bàn (<i>vốn nhà nước quản lý và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn</i>)		696
07	Tỷ lệ hộ nghèo (<i>theo chuẩn giai đoạn 2021-2025</i>)	%	2,59
08	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn QG (cả THPT)	%	100
09	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã	%	100
10	- Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	72
	- Tạo việc làm mới	Người	2.000
11	Tỷ lệ gia đình văn hóa	%	86
	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố VH	%	75
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	85
	Tỷ lệ thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh	%	100
12	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD	%	<10
13	Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân	%	99,08
14	- Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch	%	98,2
	- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	>99
15	- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom	%	92,1
	- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt thu gom được xử lý HVS	%	92,1
16	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	02